

Số : 271 /KH - THPT

Nam Dong, ngày 03 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Công tác phòng, chống ma túy năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn số 1692/SGDDĐT-GDXTCTTT ngày 01/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 712/KH-UBND và Kế hoạch số 741/KH-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông;

Trường THPT Phan Bội Châu xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Công tác phòng, chống ma túy năm học 2021-2022 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không kỳ thị, phân biệt đối xử với những người nghiện ma túy, người bị nhiễm HIV/AIDS, động viên, giúp đỡ họ cai nghiện, tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng.

Tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại trường học. Tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, tập trung ngăn chặn, không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường. Tuyên truyền trong tập thể CBGV, NV, phụ huynh học sinh và cộng đồng thấy rõ tác hại của tệ nạn ma túy; pháp luật liên quan đến ma túy; phương thức, thủ đoạn mới nhằm lôi kéo, rử rẻ trẻ của bộ tội phạm; các biện pháp phòng, chống ma túy để từ đó mọi người tích cực, chủ động phòng, chống ma túy.

Kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn xã hội ma túy xâm nhập vào trường học. Thực hiện trường học không có ma túy.

2. Yêu cầu

Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường đối với công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học. Đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong quá trình tham gia công tác, học tập.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, giữa nhà trường với địa phương và gia đình trẻ, phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự chủ động, tích cực trong công tác phòng, tệ nạn ma túy trong nhà trường và cộng đồng.

Xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai thực hiện thường xuyên.

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan để tuyên truyền, lồng ghép, tích hợp vào chương trình giáo dục. Có đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy và các TNXH; trong trường học.

Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, Nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại của ma túy- HIV/AIDS, phát huy tính chủ động của mỗi người, tự nguyện cùng cộng đồng tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy, phòng, chống HIV/AIDS.

Chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp trong nhà trường; trong đó chú trọng đến công tác phòng, chống ma túy. Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các tội phạm và TNXH, các biểu hiện hình thành băng nhóm, hoặc gây bạo lực...trong trường học.

Phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vận chuyển ma túy bất hợp pháp.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công tác chỉ đạo

Thành lập BCD phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các TNXH trong trường học. Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban chỉ đạo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo việc thực hiện chủ trương, tổ chức cho CBGV-NV ký cam kết với nhà trường nội dung chấp hành

pháp luật, không liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Chủ động có kế hoạch đảm bảo an ninh học đường một cách tuyệt đối và vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được học tập, vui chơi trong môi trường lành mạnh.

Giáo dục nêu gương người tốt việc tốt; gây dư luận lên án, phản đối tội phạm trong CB, GV, NV. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện “Kỷ cương tình thương trách nhiệm” trong đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và xử lý kịp thời những mầm mống, tình huống nảy sinh nhằm hạn chế những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tổ chức sơ tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai.

Nâng cao hiệu quả quản lý trường học, vai trò trách nhiệm của Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban đại diện CMHS trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, các TNXH;

2.2. Nội dung và các hình thức tổ chức hoạt động

Thành lập BCD phòng, chống tội phạm và các TNXH.

Trong năm học 2021-2022, Nhà trường thực hiện “Nhà trường không có ma túy” “Trường thực hiện tốt công tác giáo dục phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS”.

Tổ chức cho CBGV-NV, học sinh toàn trường ký cam kết với nội dung “Không thử, không hút hít, không tiêm chích ma túy”, “Không sử dụng ma túy, không liên quan tới ma túy”, “Không hút thuốc lá” và “Tích cực tham gia các phong trào đấu tranh phòng, chống các TNXH, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự”.

Tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời những cá nhân vi phạm, đồng thời tuyên dương người tốt việc tốt.

Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo triển khai và báo cáo cho BCD ngành vào cuối học kỳ và cuối năm học.

III. GIẢI PHÁP

1. Về công tác tuyên truyền giáo dục

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành giáo dục về phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS như: Luật phòng chống ma túy; Luật phòng, chống HIV/AIDS...

Tăng cường truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về phòng, chống ma túy; phòng chống HIV/AIDS, cụ thể là:

- Tổ chức cho CBGV-NV và học sinh ký cam kết và giao ước thi đua không liên quan đến tệ nạn ma túy và tích cực phòng, chống ma túy năm học 2021-2022;

- Tích hợp kiến thức về phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình sinh hoạt chuyên môn;

- Tổ chức các “Tháng cao điểm truyền thông phòng, chống ma túy- HIV/AIDS” “Ngày quốc tế phòng chống Ma túy” “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6” trên quy mô lớn nhằm huy động đông cán bộ giáo viên và các tổ chức xã hội cùng tham gia;

- Phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép; tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin của cán bộ, giáo viên và nhân viên có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy của nhà trường;

- Lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy với phòng, chống HIV/AIDS trong trường học, bởi vì tệ nạn ma túy là nguyên nhân chủ yếu lây nhiễm, lan tràn HIV/AIDS trong cộng đồng. Lồng ghép các hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy- HIV/AIDS vào phong trào: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn không có tệ nạn xã hội, không có ma túy.

2. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên làm công tác phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS

BCH Đoàn thanh niên theo dõi công tác phòng, chống ma túy- HIV/AIDS cần tích cực tự học, tự bồi dưỡng và tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng phương pháp tích hợp kiến thức về giáo dục phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS do Ngành tổ chức.

3. Về công tác phối kết hợp

Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để cán bộ, nhà giáo tham gia thường xuyên vào các hoạt động câu lạc bộ, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma túy đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, đặc biệt là Công an để triển khai các hoạt động phòng chống ma túy- HIV/AIDS trong trường học.

Đưa nội dung quy định về phòng, chống tệ nạn ma túy vào tiêu chí đánh giá thi đua; thường xuyên kiểm tra giám sát; biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác phòng, chống ma túy.

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy và chính quyền về công tác phòng, chống ma túy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lãnh đạo nhà trường xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cá nhân, tổ chức đoàn thể trong nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này.

Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy của trường; phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban đại diện CMHS để tuyên truyền, giáo dục.

Đoàn thanh niên tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện phòng, chống ma túy, các TNXH trong nhà trường.

Công đoàn tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết phòng, chống ma túy, các TNXH trong nhà trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình và kết quả thực hiện để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm) và những vấn đề xảy ra trong nhà trường về Sở Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm học 2021-2022 của trường THPT Phan Bội Châu. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GDTX-CTTT (để b/c);
- Công đoàn (để p/h);
- Đoàn thanh niên (để p/h);
- CBGV-NV (để t/h);
- Đăng Website nhà trường;
- Lưu: VP./.

HIỆU TRƯỞNG

Vương Xuân trung